
1 
รายงานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
ครั้งที่ 3/2567  

ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 เป็นตน้ไป  
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ต.ในเมือง อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 

***************** 
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
จังหวัดนครราชสีมา 
1. นายอนุชา อินทศร  แทน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  เลขานุการ 
2. นางกรคณา ลืออดุลย์ แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครราชสีมา 
3. นางชุติกาญจน์ เพียดขุนทด แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
4. นายจักพล จงใจภักดิ์   แทน พาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา 
5. นางรินทร์รัตน์ดา ซึ่งสัมปทาน  แทน อุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 
6. ดร.สุดาใจ โล่ห์วนิชชัย   ผู้ทรงคุณวุฒิ  
7. นายไพสิทธิ์  ปิติทรสวัสดิ์  ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัด 
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
8. ดร.วชัรี  ปรชัญานุสรณ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ                   

ตอนล่าง 1/ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา 
9. นายจีรวัฒน์ ศิริวิกุล เลขาธิการหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
10. นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ แทน ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์  
   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  ผู้ช่วยเลขานุการ 
จังหวัดชัยภูมิ 
11. นายสมบัติ ไตรศักดิ์ แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ 
12. นายบุญช่วย ผ่านอ้น  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชัยภูมิ 
13. นางสาววนิดา อาจกล้า  แทน เกษตรจังหวัดชัยภูมิ 
14. นายสุรชัย นาภรณ์   แทน พาณิชย์จังหวัดชัยภูมิ 
15. นางสาวจิดาภา นิลไธสง  แทน อุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ   
16. นายไถง ครอบบัวบาน  แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
17. นายสิทธิพล สุทธิศักดิ์ภักดี  แทน ประธานหอการค้าจังหวัดชัยภูมิ 
18. นายวรวฒุิ วรแสง ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิ 
19. นายหลัก สัมพันธารักษ์ แทน เลขาธิการเขตพ้ืนที่สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
จังหวัดบุรีรัมย์ 
20. นายปิยะ ปิจนำ    แทน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ 
21. นายทองปักษ์ ไทธานี   หัวหน้าสำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ 
22. นางสาวพิจิตรา โกติรัมย์  แทน เกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ 
23. นางสาวณุวภา มาขุมเหล็ก  แทน พาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ 
24. นางอรุณี อินยาพงษ์   แทน อุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 
25. นายสมศักดิ์ ผกากอง   แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ 
26. ดร.ณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย  ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

/27. นายวัชระ 
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27. นายวัชระ มณีธรรมวงศ์  เลขาธิการ แทน ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ 
28. นายธนภัทร  ตระหนักยศ  แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 
29. นายฉัตรชัยพัฒน์ สาระรัมย์  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ 
 

จังหวัดสุรินทร์ 
30. นายสันทัด แสนทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ แทน หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือตอนล่าง 1 (ประธาน) 
31. นางสาวสุปราณี มหาพัฒนไทย แทน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ 
32. นางสาวสร้อยเพชร ตันติรัตนานนท์ แทน เกษตรจังหวัดสุรินทร์ 
33. นายวศิน บัวสาย    แทน พาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ 
34. นางเยาวลักษณ์ เรืองไพศาล  แทน พัฒนาการจังหวัดสุรินทร์ 
35. นางสาวปภาณิน ทูลเกียรติวัฒนา แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 
36. นายเสริมศักดิ์ ชาโนส ี  แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ 
 

กรรมการผู้ไม่มาประชุม 
รายช่ือคณะกรรมการที่ไม่ร่วมเข้าประชุม 
1. ผู้อำนวยการสำนักงานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ท่ีปรึกษา) 
2. ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ท่ีปรึกษา) 
3. ประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจพ้ืนที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หอการค้าไทย (ที่ปรึกษา) 
4. ประธานเขตพ้ืนที่สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ท่ีปรึกษา)   
5. เกษตรจังหวัดนครราชสีมา 
6. ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา 
8. นายพงษ์เทพ  มาลาชาสิงห์  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 
10. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชัยภูมิ 
11. ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ 
12. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. รศ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย  อาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
2. นายพงศ์วราวุฒิ หมื่นยุทธ ผู้แทน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
3. นายณรงชนนฐ์ ดีปู ่ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 

สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา 
4. นายชัยเกียรติ  เกษรบัวทอง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
5. นายนพรัตน์ แก้วสิงห์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ 
6. นางสาวสุภิณญา อิมพิมพ์  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดชัยภูมิ 
7. นายวินัย ปรากฏมาก ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 

สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ 
8. นางสาวอัจยารักษ์  ดอนชัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ 

/9. นายเศรษฐ…. 
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9. นายเศรษฐพัฒน์ มัดทรัพย์  แทนปลัดจังหวัดสุรินทร์ 
10. นางศรีสุภรณ์ ชมศรีหาราชพร  ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ 
11. นายวีระพงษ์  สว่างสิริทิพย์   ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 

สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ 
12. นายอธิปไตย กว้างขวาง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ 
13. นางสาวศริญา มีทอง   พนักงานจ้างเหมาบริการ สำนักงานจังหวัดสุรินทร์ 
14. นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
     กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
15. นางสาวอรุณี ชาญหัด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ 
     กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
16. นางสาวโชติรส  มีอำนาจ  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
     กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
17. นางสาวทองคำ รักวงษ์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
     กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
18. นางสาวณัฐวรรณ ดีเจรญิ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
     กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
19. นายธนวัฒน ์หยิบกระโทก   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
     กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.   
 นายสันทัด แสนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ประธานการประชุมได้
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพ่ือแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 3/2567        
โดยได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ  
ประธาน        วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาและแก้ไข 

 ปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 
1/2567 นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา/หัวหน้ากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ติดภารกิจสำคัญ ไม่สามารถมาเป็นประธาน   
ในการประชุมครั้งนี้ได้ จึงได้มอบหมายกระผมนายสันทัด แสนทอง รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในที่ประชุมครั้งนี้ครับ 
 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 2/2567) เมื่อวัน
พฤหัสบดีที ่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม         
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอ
เมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา รายละเอียด ดังนี้ 

/นางสาว…. 
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นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์  สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
แทนผู้ช่วยเลขานุการ ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุม จำนวน 22 หน้า และจัดส่ง

ให้คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้ว มีระเบียบวาระท่ีสำคัญ ดังนี้  
  1. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 1/2567) เมื่อวันพฤหัสบดี

ที ่ 26 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ชั ้น 3 ศาลากลาง 
จังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

2. รับทราบ ผลความคืบหน้าของการขอรับสนับสนุนของกรอ.กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ของกระทรวงมหาดไทย 

3. รับทราบ แนวทางแผนในการขับเคลื่อน ตามนโยบายรัฐบาล "1 จังหวัด 
1 Soft Power” นำเสนอโดย ประธานหอการค้ากลุ ่มจ ังหวัดภาคตะวันออก       
เฉียงเหนือตอนล่าง 1 

4. รับทราบ การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำคลื่นลูกใหม่ (Young 
Public and Private Collaboration: YPC) โดย ประธานหอการค้ากลุ ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1    

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 2/2567) เมื่อวันพฤหัสบดี
ที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ    
ปริสุทฺโธ ชั ้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
นครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง เพื่อทราบ  
3.1 เรื ่อง ข้อเสนอขอรับการสนับสนุนของคณะกรรมการร่วมภาครัฐ

และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ครั้งที่ 5/2566 เม่ือวันวันที่ 20 กันยายน 2566  

นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ กระทรวงมหาดไทยได้แจ้ง ข้อเสนอขอรับการสนับสนุนของคณะกรรมการ 
แทน ผู้ช่วยเลขานุการ  ร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันวันที่ 20 กันยายน 2566 ตามมติ
ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในประเด็นขอรับการสนับสนุน
การศึกษาความเหมาะสมโครงการวงแหวนน้ำเลี ่ยงเมืองชัยภูมิ ซึ ่งกระทรวง 
มหาดไทยได้ส่งเรื่องต่อไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาข้อเสนอ
ดังกล่าวแล้ว 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ  ข้อเสนอขอรับการสนับสนุนของคณะกรรมการร่วมภาครัฐ

และเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง 1 ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันวันที่ 20 กันยายน 2566 

 
3.2 เรื่อง ข้อมูลการยกระดับเมืองและการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่าง

ยั่งยืน ระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรัตน์ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.3/ว 302 ลงวันที่  
แทน ผู้ช่วยเลขานุการ 11 มกราคม 2567 ได้แจ้งว่า สำนักนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งที่ 373/2566 เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการยกระดับเมืองและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืนและมีมติในคราวประชุม แลงวันที่ 19 ธันวาคม 2566 และได้มีมติในคราว

/การประชุม …. 
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การประชุม ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2567 เห็นชอบการขับเคลื่อน
การยกระดับเมืองและการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ระดับกลุ่มจังหวัด/
จังหวัด และจัดทำข้อมูลเพื่อประกอบการประชุมในคราวถัดไป และมอบหมายให้
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ ดำเนินการจัดประชุมหารือกับภาคีเครือข่าย เพ่ือพิจารณา
ศักยภาพของกลุ่มจังหวัด/จังหวัดในทุกมิติที่สามารถส่งเสริมให้สอดคล้องกับการ
ขับเคลื่อนการยกระดับเมืองและกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น ทั้งในระยะสั้นและระยะ
ยาว โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ประกอบกับเป็นการ
พัฒนาที่ส่งเสริมการพัฒนาระหว่างเมืองหลัก เมืองรอง และจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้ง
สอดคล้องตามหลักการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development) หากได้รับ
การหนุนเสริมจากรัฐบาลและภาคธุรกิจเอกชน และจัดทำข้อมูล ประกอบด้วย 
เอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด เป้าหมาย แนวทาง ตัวชี้วัดความสำเร็จ 
และแผนงาน โครงการสำคัญ ตามแบบฟอร์ม ที่กำหนด พร้องทั้งจะต้องให้ส่งข้อมูล
ให้กระทรวงมหาดไทยภายในวันที่ 22 มกราคม 2567 ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
นั้น 

กลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้จัดประชุมเมื ่อวัน
พฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ     
ปริสุทฺโธ ชั ้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา และผ่านระบบ Webex โดยมี     
นายวิจิตร กิจวิรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม 
ซึ่งมีผลการประชุม และได้จัดทำข้อมูลเสนอกระทรวงมหาดไทยดังนี้ 

เอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นของกลุม่จังหวัด 

- เป็นเมืองเกษตรอุตสาหกรรม 

- เมืองแห่งอารยธรรมขอม  
- เมืองผ้าไหมอัตลักษณ์   
- อนุสาวรีย์วีรกษัตริย์ วีรบุรุษ วีรสตรี ได้แก่ ท้าวสุรนารี (ย่าโม) พระยา

ภักดีชุมพล (เจ้าพ่อพญาแล) พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 
(รัชกาลที่ 1) พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง 

- Geopark  โคราช – ชัยภูมิ และแหล่งที่มีศักยภาพ  บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
- เมืองวัฒนธรรม หลายชาติพันธุ ์ ได้แก่ ไทยโคราช ไทยยวน กุย ส่วย     

ญัฮกุร (ยะกุน) หรือชาวบน 

- เชื่อมโยงเศรษฐกิจ ระหว่างไทย กัมพูชา 

- ประตูสู่อีสาน และเส้นทางคมนาคมที่ทันสมัย สนามบินพาณิชย์บุรีรัมย์ 
และโครงสร้างพื้นฐานที่กำลังดำเนินการ มอเตอร์เวย์สายบางปะอิน – นครราชสีมา 
รถไฟความเร็วสูง  รถไฟทางคู่สายมาบกะเบา – ชุมทางจิระ 

โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัดในการยกระดับเมืองและการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ท้องถิ่น ดังนี้ 

 
เป้าหมายในการยกระดับเมืองและการกระตุ้น

เศรษฐกิจท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัด (ระยะเวลา 2567 – 2570) 

1.จำนวนนักท่องเที่ยวชายไทยและชาวต่างชาติ
เพ่ิมข้ึน 

1.รายได้การท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 ต่อปี  

/2.จำนวน …. 
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2.จำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรายใหม่
เพ่ิมข้ึน 

2.อัตราการขยายตัวจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมเพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 ต่อปี 

3.ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้องเพ่ิมข้ึน 3. ปริมาณขยะที่กำจัดถูกต้องเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 
4.รายได้เฉลี่ยครัวเรือนต่อเดือน (บาท/ครัวเรือน) 
เพ่ิมข้ึน 

4.รายได้เฉลี่ยครัวเรือนต่อเดือนเพ่ิมข้ึน  
ร้อยละ 5 ต่อปี  

 แนวทางการขับเคลื่อน และแผนงานโครงการ ดังนี้  

แกนหลักสำคัญ แนวทางการขับเคลื่อน แผนงาน/โครงการ 
๑. การเพิ ่มศักยภาพโดย
การเตรียมความพร้อมด้าน
ต่างๆ ในทุกมิต ิ

1. ส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น 
และภูมิปัญญาชาวบ้าน 
2 ส่งเสริมการท่องเที ่ยวเชิง
สร้างสรรค์ในกลุ่มจังหวัด 
3. ส่งเสริมการค้าการลงทุน 
สร้างแรงจูงใจในพ้ืนที่ 
 
 

แผนงานท ี ่ ใช ้ งบประมาณ จำนวน 11 โครงการ 
งบประมาณ 162,500,000 บาท  ดังนี้ 
   1. กิจกรรม มหกรรมไหมนครชัยบุรินทร์ (งบ 67) 
   2. กิจกรรม สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมโดยการสร้าง
องค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและความเป็นผู้ประกอบการ
ไหมให้คนรุ่นใหม่นครชัยบุรินทร์ (จะดำเนินงานภายใต้ 
กิจกรรม งานมหกรรมไหมนครชัยบุรินทร์) 
  3. กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ (Health & wellness Tourism (งบ 67 และ
มีภาคเอกชนได้เพ่ิมเติมรายละเอียดวิธีดำเนินการด้วย) 
  4. โครงการเชื ่อมโยงการท่องเที ่ยวเส้นทางใหม่สาย
วัฒนธรรม และสายความศรัทธา (มูเตลู) (แผนพัฒนา
เศรษฐกิจภูมิภาคภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดฯ) 
   5. โครงการแนะนำสถานที ่ท่องเที ่ยวผ่านช่องทาง
ออนไลน์และอินฟลูเอ็นเซอร์  (แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ภูมิภาคภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดฯ) 
   6. โครงการสร้างโลกเสมือนจริงเพื่อการเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ใน Metaverse ของไดโนเสาร์ในจีโอพาร์คและ
นครชัยบุรินทร์ 
   7. โครงการ ส่งเสริมสืบสานภาษาวัฒนธรรมชาติพันธุ์
ข ับเคลื ่อนsoft power ด้านภาษา อาหาร ประเพณี 
วัฒนธรรม ความเชื่อ เพื่อสร้างงานเทศกาลประจำปีของ
กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 
   8. โครงการจับคู่ธุรกิจชายแดน (แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ภูมิภาคภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดฯ) 
   9. โครงการสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริม บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการด้วยนวัตกรรมใหม่ (แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ภูมิภาคภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดฯ) 
   10. โครงการจ ัดและเข ้าร ่วมมหกรรม (Event)             
ที่ส่งเสริมการตลาดในอาเซียน (แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ภูมิภาคภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดฯ)  

/11. โครงการ …. 
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แกนหลักสำคัญ แนวทางการขับเคลื่อน แผนงาน/โครงการ 

   11. โครงการพัฒนาผู้ประกอบ SMEs เพื่อยกระดับ
ศักยภาพให้ตอบโจทย์ BCG economy (แผนพัฒนา
เศรษฐกิจภูมิภาคภาคเอกชน กลุ่มจังหวัดฯ) 

๒. การสร ้างส ังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

1.การส ่ ง เสร ิมการจ ั ดการ
สิ่งแวดล้อม 
2. ระบบจัดการขยะให้ครบ
วงจร 

แผนงานท ี ่ ใช ้ งบประมาณ จำนวน 11 โครงการ 
งบประมาณ 67,000,000 บาท ดังนี้ 
   1. โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่อง Carbon 
Footprint (แผนพัฒนาเศรษฐกิจภูมิ ภาคภาคเอกชน 
กลุ่มจังหวัดฯ) 
   2. โครงการปลูกต้นไม้ 1 โรงงาน หรือ ชุมชน 1 พ้ืนที่
ส ี เข ียว (แผนพัฒนาเศรษฐกิจภ ูมิ  ภาคภาคเอกชน       
กลุ่มจังหวัดฯ) 
  3. โครงการอบรมและออกแบบการประเมินการ
ปลดปล ่อยคาร ์บอนองค ์กรให ้หน ่วยงานภาครัฐ           
นครชัยบุรินทร์ 
  4. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและควบคุม
ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (งบฟังชั่น 67) 
  5. โครงการ สื่อสารสาธารณะเพื่อการแปรรูปขยะเป็น
พลังงานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
  6. โครงการ ยกระดับการจัดการขยะอาหาร (Food 
Waste) โดยแมลงโปรตีน แบบมีส่วนร่วม 
  7. โครงการศึกษา สถานการณ์ และข้อมูลปริมาณ 
คุณลักษณะ สมบัติ องค์ประกอบขยะชุมชนนครชัย
บุรินทร์ : นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ (จังหวัด
ละ 3,000,000 บาท) 
 8. โครงการศึกษาการกำจัดขยะที ่เหมาะสมในการ
จัดการขยะครบวงจรที่สอดคล้องกับบริบทชุมชนนครชัย
บุรินทร์   (ชุมชนเมือง ชุนชนชนบท)                
    -ได้แก่ การศึกษาความเป็นไปได้ในการแปรรูปขยะ
เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า -การศึกษาความเป็นไปได้
ในการผลิตปุ ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์-การศึกษาความ
เป็นไปได้ในการผลิต RDF จากขยะพลาสติก-การศึกษา
เส้นทางเก็บขนขยะ กลุ่มคัสเตอร์ ศูนย์กำจัดขยะครบ
วงจร  (จังหวัดละ 2,000,000 บาท) 
 9. นวัตกรรมทางสังคมในการลดและคัดแยกขยะชุมชน
สู่สวัสดิการทางสังคมอย่างยั่งยืน (-ขยะกุศล -สวัสดิการ
ขยะ  มีชุมชนต้นแบบจากงานวิจัย มรภ.ชัยภูมิ) (จังหวัด
ละ 1,500,000 บาท) 
  10. การออกแบบเบื้องต้นระบบจัดการขยะชุมชนที่มี
ความเหมาะสมและลดภาวะโลกร ้อน (จ ังหว ัดละ 
1,500,000 บาท)                                                                                             

/11. การถ่ายทอด …. 
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แกนหลักสำคัญ แนวทางการขับเคลื่อน แผนงาน/โครงการ 

 11. การถ่ายทอดนวัตกรรมการจัดการขยะชุมชนอย่าง
ครบวงจรนครชัยบุรินทร์ (จังหวัดละ 1,000,000 บาท) 
กิจกรรมของภาคเอกชน 1 โครงการ 
  1. โครงการ ชุมชนสะอาด มีตังค์ (เก็บน้ำมันพืชเก่า 3 
ขวดลิตร แลกซื้อสินค้าได้ 40 บาท ที่ห้างสรรพาสินค้า
ทวีกิจ บุรีรัมย์) 

๓. การช่วยเหลือเศรษฐกิจ
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

1. ส ่งเสร ิมส ินค ้าผล ิตภ ัณฑ์
ชุมชน สินค้าเกษตร สมุนไพร  
2. ส ่งเสร ิมการจ ้างงานกลุ่ม
เ ป ร า ะบ า ง  ผ ู ้ ด ้ อ ย โ อกาส 
ผู้สูงอายุ 

แผนงานท ี ่ ใช ้ งบประมาณ จำนวน 2 โครงการ 
งบประมาณ 9,664,500 บาท 
  1. ก ิจกรรม ยกระด ับช ุมชนต ้นแบบการสร ้าง
มูลค่าเพิ่มของการดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเองตาม
หลักแพทย์แผนไทย (งบ 67) เป็นการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรอินทรีย์ สู ่การผลิตเชิง
ธุรกิจครบวงจร  
 2. กิจกรรม สร้างรายได้ให้ผู ้สูงอายุในชุมชนอย่าง
ยั่งยืน (งบ 67) 
      เป็นการอบรมผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี เด็กและเยาวชน
ในครอบครัว ผู้ด้อยโอกาส ฝึกปฏิบัติในการสร้างอาชีพ
ที่มีรายได้และเหมาะสมกับตนเอง  

   รวมทั้งสิ้น 25 โครงการ วงเงิน 239,164,500 บาท 
 

มติที่ประชุม รับทราบ ข้อมูลการยกระดับเมืองและการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

 
3.3 เรื่อง ติดตามความคืบหน้าการบริหารโรงเชือดตาม MOU ที่มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีสุระนารีได้ทำร่วมกับผู้ประกอบการ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุระนารี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รศ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย    โรงชำแหละตัดแต่งเนื้อโควากิวมาตรฐาน GMP ฮาราล เพื่อการส่งออก 
มหาวิทยาลัย มทส.   ได้รับงบประมาณในการวิจัยจากสำนักงบประมาณ ภายใต้แผนบูรณาการ 
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือปีงบประมาณ 2562 งบประมาณ แบ่งได้ ดังนี้ 
   1. โรงเชือด-ครุภัณฑ์ 33 ล้านบาท 
   2. โซล่าเซลล์ 3 ล้านบาท 
   3. ฟาร์มเลี้ยงโควากิวระบบปิด พร้อมเครื่องจักรการเกษตร 12 ล้านบาท 

/4. รั้ว-ถนน …. 
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   4. รั้ว-ถนน 2.5 ล้านบาท (งบ มทส.) 
   5. ปรับปรุงเพื่อรับรอง GMP 1 ล้านบาท (งบ มทส.) 
   6. ระบบไบโอแก๊ส เพ่ือบำบัดของเสียจากโครงการวิจัยอ่ืน 10 ล้านบาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศไทยผลิตโคที่มีความอร่อยไม่แพ้ชาติใด  แต่กระบวนการเชือดโค ตั้งแต่
ส่งโคเข้าโรงเชือด ตรวจโคก่อนเชือด และตรวจซากเนื้อโคหลังชำแหละ ยังไม่มีการ
ตรวจสอบคุณภาพอย่างจริงจัง มีโรคจากโคติดต่อถึงคน ได้แก่ โรคโบทูลิซึม (Botulism) 
วัณโรค และโรคฉี่หนู ซึ่งโรคนี้หากติดไปยังโคตัวใดตัวหนึ่ง แล้วไม่มีการตรวจคัดกรอง 
และผู้บริโภคอาจบริโภคแบบสุกๆดิบๆ หรือนำไปทำสเต็ก แบบ Medium Rare ระดับกึ่ง
สุกกึ่งดิบ ที่ยังมีเลือดแดงๆอยู่ อาจติดโรคจากสัตว์สู่คน จนทำให้เนื้อที่ผลิตในเมืองไทย   
ไม่สามารถนำขึ้นโรงแรมชั้น 1 ได้หรือโรงแรมระดับ 5 ดาวได้ หรือระดับภัตตาคารชั้น 1       
ซึ่งต้องมีความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้บริโภค ฉะนั้น เป็นที่มาว่า ทำอย่างไรจึงจะสร้าง       
โรงเชือดที ่ม ีมาตรฐานสูง โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีส ุรนารีใช้  Benchmarking          
ของประเทศญี่ปุ ่น ซึ ่งเป็นประเทศที่ส่งออกเนื ้อโคไปหลายประเทศ และมีชื ่อเสียง          
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีการพัฒนาโคพันธุ์โคราชวากิวมา 15 ปีแล้ว มีการนำไป
เลี้ยงทั่วภาคอีสาน ปัจจุบันขยายไปทั่วภูมิภาคของประเทศไทย ซึ่งโรงชำแหละนี้สามารถ
รับโคเนื้อ สูงสุด 6,000 ตัว/ปี สร้างเป็นโมเดล แล้วจะดำเนินการเป็นต้นแบบเพื่อให้
สหกรณ์อ่ืน หรือหน่วยงานอ่ืนที่อยากจะสร้างมาตรฐานสูงแบบนี้ได้เข้ามาศึกษาดูงานที่นี้ 
มทส. ได้ให้คำปรึกษากับจังหวัดชัยนาท และกำลังขอรับจัดสรรบประมาณอีก 50     
ล้านบาท เพื่อสร้างโรงเชือดแบบมาตรฐานสูงเดียวกันสร้างให้เขตภาคกลางถึงภาคเหนือ
ตอนล่างได้ใช้ประโยชน์จากโรงเชือดมาตรฐานสูงแบบเดียวกัน และมาตรฐานฮาลาล    
เพื ่อการส่งออกในอนาคต หากว่าสามารถทำได้จนได้ร ับมาตรฐาน GMP ได้ EST 
standard ก ็สามารถ ส ่งออกไปต่างประเทศ มทส.ได ้ร ับใบอนุญาตจากจังหวัด
นครราชสีมา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ลงนามออกใบอนุญาตเรียบร้อย 
และได้มีการขอการผลิตอาหารจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)              
ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา และได้รับอนุญาตจากเทศบาล ณ ปัจจุบัน 
กำลังอยู ่ในระหว่างขอการรับรอง GMP มีการปรับปรุงมีการ audit คาดว่าจะได้รับ

/เดือนเมษายน …. 
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มาตรฐาน GMP ประมาณเดือนเมษายน ปีนี้ นอกจากนี้หลังจากได้รับ GMP ขั้นต่อไป     
ก็จะดำเนินการขอฮาลาล เพื่อจะทำให้เนื้อโคเหล่านี้เหมาะสำหรับผู้ที ่นับถือศาสนา
อิสลามและสามารถส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย ที่ให้ความสนใจมาดูงานหลายๆครั้ง
แล้วได้จุดเริ ่มต้นที่  มทส. ได้ทดสอบ Operation ได้มีการอบรมการตัดแต่งเนื ้อโค 
เนื่องจากว่าเกษตรกรที่รวมตัวเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้ที่เลี้ยงโควากิวที่เป็นเนื้อโคพันธุ์ดี
เกรด premium หรือสายพันธุ ์แองกัส (Angus) หรือโคพันธุ ์ชาโรเลส์ (Charolles) 
อยากจะต่อยอดทำธุรกิจของเอง ส่งโคมาเชือดไปตกแต่งชำแหละ ซึ่งจะได้กำไรมากกว่า
การขุนโคเพียงอย่างเดียว ซึ่ง มทส.ได้อบรมให้ความรู้ให้กับเกษตรกรไปแล้ว เช่น การ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การตัดแต่งเนื้อโคขั้นพื้นฐาน” จำนวน 4 รุ่น รวม
ทั้งสิ้น 43 คน ณ ขณะนี้ก็มีหลาย รายได้กลับไปต่อยอดไปตัดแต่ง ยังมีผู้ขึ้นทะเบียน อีก 
50 ราย จะเข้ารับการอบรมอีกครั้ง ภายในปีนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำหรับการดำเนินงานของโรงชำแหละตัดแต่งเนื ้อโควากิวมาตรฐาน GMP ฮาลาล         
เพื ่อการส่งออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีไม่ได้เป็นผู้  ดำเนินการเอง มทส.ได้
สนับสนุนและได้จัดทำ MOU ร่วมกันกับวิสาหกิจชุมชนโคเนื้อโคราชวากิว ขามทะเลสอ      
ที่จะมา Operand ภายใต้ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยใน 5 ปีแรก เราจะรับโคขุนทุกสาย
พันธุ์ หลังจากนั้นหลังจากมีโคสายพันธ์โคราชวากิวมากขึ้นเรื่อยๆ เราก็จะลดจำนวน   โค
ขุนสายพันธุ์อ่ืนลงและก็เพ่ิมจำนวนโคราชวากิวมากขึ้น ภายใน 7 – 8 ปี ข้างหน้าก็จะรับ
เฉพาะโควากิวอย่างเดียว เป็นโค premium ที่ต้องการขึ้นภัตตาคารชั้น 1              หาก
สามารถทำได้ถึงจุดนั้น เนื้อโควากิวก็จะมีมูลค่ามากขึ้น อีกระดับหนึ่ง 
 

เงื่อนไขการส่งโคเข้าโรงฆ่าสัตว์ มทส. 
 - ไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดง  

- ต้องหยุดใช้ยาปฏิชีวนะ 10 วัน และให้ยาถ่ายพยาธิ 2 เดือน ก่อนส่งโคเข้าโรง
ฆ่าสัตว์ 

- ไม่รับโคบาดเจ็บ และป่วย โดยเฉพาะโคที่เป็นโรคติดต่อสำคัญ 

/- เจา้ของโค …. 
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- เจ้าของโคต้องเป็นผู ้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการทำใบเคลื ่อนย้ายซากโค

หลังจากบ่มครบกำหนดแล้ว 
- ไม่รับซากโคจากภายนอกมาบ่ม และตัดแต่ง เพื่อป้องกันการติดเชื้อโรคจาก

ภายนอก 
- ไม่รับโคเข้ามาเชือด และชำแหละ เพ่ือนำเนื้อไปขายทันที 
- การดำเน ินโครงการว ิจ ัยอย ู ่ภายใต ้พระราชบัญญัต ิโรคระบาดส ัตว์  

พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื ่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นใดที่
เกี่ยวข้อง  

- ลงทะเบียนในระบบสืบย้อนกลับ ด้วยเบอร์หูระบุเอกลักษณ์ด้วยคลื่นวิทยุ 
(Radio Frequency Identification; RFID) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 /โรงเชือด …. 
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โรงเชือดนี้ได้นำโมเดลจากโรงเชือดประเทศญี่ปุ่น Tokyo Meat Market ซึ่งมีห้องประมูล 
ซึ่งในอนาคตโคราชวากิวที่มีเกรดสูงๆเช่น  เกรด 6 เกรด 7 เกรด 8 ที่พ่อค้าญี่ปุ่นนิยม
ชมชอบมาก ก็จะสามารถที่จะทำให้มีการประมูลเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกร โดยราคาที่
เพิ่มขึ้น ทุก 100 บาทก็จะต้องให้โรงเชือด 15 บาท เป็นส่วนเกินที่เกษตรกรได้โบนัส
จากการประมูล เพราะว่าถ้ามีเนื้อคุณภาพดี เกษตรกรก็จะได้ราคามากขึ้น คนต้องการ
เนื้อคุณภาพดี ซ่ึงเป็นไปตามกลไกตลาด เนื่องจากการดำเนินการ อยู่ภายใต้แผนงานวิจัย
ขับเคลื่อนโคราชวากิว เราได้มีการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ของเกษตรกร ก็จะทำการ
ส่งเสริมเกษตรกรได้เป็น butchers ที่ได้กล่าวมาแล้วก็คือ ตัดแต่งเนื้อเป็น มีPackaging 
มีการประมูลซากโค สร้างเครือข่าย butchers จะได้รวมตัวกันมาซื้อ รวมตัวกันมาขาย
เพื ่อให้เนื ้อออกสู ่ตลาดได้ดี หลังจากนั ้นมีการออกแบบ Packaging และระบบสืบ
ย้อนกลับ ให้กับ Packaging นั้นๆ เพื่อมูลค่าเนื้อที่จะส่งตลาดชั้นสูงต่อไป ขั้นตอนต่อไป
ต้องมีการพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจ ซึ ่งมีศูนย์พัฒนาผู ้ประกอบการของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เป็นผู้จัดอบรมมีวิทยากร และนักการตลาด นักออกแบบกราฟฟริก      
ดีไซเนอร์ ช่วยกันออกแบบและฝึกอบรมให้กับเกษตรกรด้วย เป้าหมายของ มทส. ก็คือ 
ต้องการขยายตลาดขายเนื้อโคราชวากิวเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 10 – 15 % เกษตรกรขุน
โควากิวมีกำไรเพิ ่มขึ ้นจากเดิม 10-15 % เนื ่องจากเกษตรกร สามารถที ่จะนำไปทำ         
การตลาดเองได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายอนุชา อินทศร   ขอสอบถามว่าโรงชำแหละได้เริ่มดำเนินการมานานเท่าไหร่แล้ว และ 
หน.สนจ.นม.   ผลประกอบการช่วงนี้ในภาพรวมเป็นอย่างไรบ้าง 
 
รศ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย    โรงชำแหละเริ่มทดลองระบบมา 6 เดือน โดยทดสอบเครื่องจักร ทดสอบห้องเย็น 
อาจารย์ มหาวิทยาลัย ระบบลาก ลำเรียงเนื้อ ระบบห้องแช่ เริ่มต้นดำเนินการจริง ภายหลังทดสอบระบบ 

คือ เริ่มต้นชำแหละโค 90 ตัว จะขยายเป็น 150 ตัว/เดือน ซึ่งความเป็นจริง กำลังผลิต
โรงเชือดสูงสุดแล้วได้ 500 ตัว/เดือน มีเกษตรกรในภาคอีสาน กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ 
มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ขณะนี ้ก็จะมีกลุ ่มเกษตรกรจากจังหวัดมหาสารคาม       

/ติดต่อเข้า …. 
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ติดต่อเข้ามาเลี้ยงโคและเข้าโรงเชือดครับ กระผมขออนุญาตนำเรียนไปยังผู้เข้าร่วม
ประชุมครับว่า ให้ถือเวทีนี้เป็นการกระจายข่าวให้กับเกษตรกรผู้ที่ต้องการผลิตโคขุน 
ผลิตโค premium เฉพาะโควากิวลูกผสม ถ้าหากว่าอยากจะส่งตลาดสูง ภัตตาคารชั้น 1 
เลี้ยงโคในระบบปลอดโรค ปลอดสารปนเปื้อน ทำฟาร์ม GMP ในระดับต่อไป และจะต้อง
มีสัตวแพทย์ตรวจโรคก่อนที ่จะส่งโคเข้าเชือด ซึ ่งยังเป็นปัญหาของเกษตรกรอยู่      
ปัจจุบันปศุสัตว์เขต 3 ได้เข้ามาเยี่ยมชมโรงเชือด ท่านบอกว่าเป็นโรงเชือดที่ดี อยากให้
เป็นโรงเชือดแรกของภาคอีสานที่มีมาตรฐาน เพราะภาคอีสานของเรา ยังไม่มีโรงเชือด    
ที่ได้มาตรฐาน GMP ท่านให้การสนับสนุนที่ บรรจุภัณฑ์ได้หารือกับคุณหมอที ่เป็น
หัวหน้าทีม audit การยกระดับเป็น GMP เข้ามาช่วยเสนอแนะเพื่อปรับปรุงให้ได้ GMP                 
หากเกษตรกรอยากจะจำหน่ายโค ในราคาสูง และต้องทำระบบสืบย้อนกลับ ทำให้
เกษตรกรมองว่ามีความยุ่งยาก ต้องจดบันทึกประวัติ ตรวจโรค ทำให้ไม่เข้าสู่กระบวนการ
มาตรฐานการส่งออก ทุกท่านทราบดี ว่าหากต้องการส่งออกจะต้องมีใบเซอร์ มีการตรวจโรค 
จึงเป็นเหตุผลที่ว่า ประเทศออสเตรเลีย ประเทศญี่ปุ่น ประเทศอเมริกา ประเทศบราซิล
สามารถส่งออกเนื้อโคได้เป็นอย่างดี สร้างรายได้มหาศาล ประเทศไทยมีพื้นที่กว้าง         
มีว ัตถุดิบเหลือใช้ในการเกษตรเป็นจำนวนมาก ไม่ว ่าจะเป็นกากมัน เปลือกมัน        
หญ้าเนเปีย ฟางข้าวหลังเก็บเกี ่ยวเป็นอาหาร ซึ ่งมีต้นทุนต่ำ ถ้าหากช่วยกันสร้าง
มาตรฐาน เพื ่อสร้างแบรนด์ให้เป็นเนื ้อสัตว์ปลอดโรคปลอดสาร จะทำให้เกษตรกร          
มีรายได้เสริมจากการทำนาทำไร่ เลี้ยงโคหลังบ้าน 5 ตัว 10 ตัว เป็นโคขุนได้กำไรตัวละ 
20,000 – 40,000 บาท หรือบางรายได้กำไรตัวละ 80,000 บาท 90,000 บาท   
จากเกษตรกรที่ขุนจนชำนาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้อบรมเกษตรกรแล้ว    
15 ปี เกษตรกรที่กลับไปมีความตั้งใจไปทำตามอบรมแบบเข้มข้น มีสูตรสำเร็จในการขุนโค 
ต่างจากการขุนโคทั่วๆไป มีข้ันบันไดในการขุนโค 4 บันได หรือบันได 4 ขั้น ในการขุนโค
ให้สำเร็จและได้กำไรตัวละ 40,000 – 50,000 บาท / ตัว  

 

นายอนุชา อินทศร   ตามทีอ่าจารย์ได้กล่าวมา ต้นทางได้มีการเลี้ยงโคให้ได้มาตรฐาน กลางทาง 
หน.สนจ.นม.  มีโรงเชือดโรงชำแหละที่มีคุณภาพสูง ปลายทางต้องการให้เนื ้อที่มีคุณภาพราคาดี       

เพ่ือไปสู่ตลาดที่มีคุณภาพสูง ต้องขอขอบคุณสำหรับข้อมูลของ มทส. ที่ได้นำเสนอครับ 
 

ดร.ณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย  ขอสอบถาม รศ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย  สืบเนื่องกระผมนำเรื่องนี้เข้ามา 
ประธานหอการค้า เป็นประเด็นจากการประชุมคราวที่แล้วเพ่ือที่จะอยากจะทราบความคืบหน้าของการ 
กลุ่มจังหวัดฯ ดำเนินการ โรงชำแหละตัดแต่งที ่ได้มาตรฐาน GMP เหตุผลส่วนหนึ่งได้เข้ามาเป็น 

ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดฯ และก็ได้พยายามขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื ่องการขยาย      
การเลี ้ยงโคคุณภาพสูงให้กับเกษตรกร ผู ้เลี ้ยงโคทั ่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตาม
นโยบายของท่านประธานหอการค้าไทย ซึ่งท่านประธานหอการค้าไทยเล็งเห็นว่า การ
เลี้ยงโคให้ได้คุณภาพ และเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง นอกจากการปลูกข้าว               
การปลูกพืชไร่อื่นๆ ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีครับ ว่ากลุ่มจังหวัดนครชยับรุินทร์ 
มีโรงเชือดที่ได้มาตรฐาน ขณะทางหอการค้า พยายามที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ โดยการที่ได้
เข้าไปหารือกับผู้เลี้ยงโคในกลุ่ม ซึ่งมีกรณีข้อซักถาม จากจังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรมัย์ 
จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งทางจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดชัยภูมิ เท่าที่ ทราบว่าไม่ได้มีการ
เลี้ยงโควากิว เบื้องต้นได้ทราบข้อมูลที่ท่านอาจารย์รังสรรค์ มีแผนในเรื่องของการใช้
งบประมาณงบวิจัย ของแผนบูรณาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือในปีงบประมาณ       

/พ.ศ. 2562 …. 
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พ.ศ. 2562 ตามหลักสร้างเสร็จตั ้งแต่ เมื ่อไหร่ และเปิดให้บริการในปีที ่ผ่านมานี้            
ใช่หรือไม่ครับ 
 

รศ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย    เนื่องจากเราได้รับงบประมาณเมื่อปี พ.ศ. 2562 ดำเนินการ e-bidding และ 
อาจารย์ มหาวิทยาลัย ประสบกับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) ทำให้

คนงานถูกหยุดการก่อสร้างเป็นระยะๆ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื่อไวรัส Covid - 19 ทำให้การก่อสร้าง ล่าช้าไปปีกว่า กว่าจะดำเนินการแล้ว
เสร็จในช่วงปลายปี พ.ศ. 2565 แต่ก็ยังไม่ได้มาตรฐาน GMP ซึ่งต้องมีรั้วและถนน
รอบโรงชำแหละ ต้องขอรับงบประมาณของมหาวิทยาลัยมาสมทบอีก 2.5 ล้านบาท  
เพื่อก่อสร้างให้ได้มาตรฐาน การเปิดบริการจึงล่าช้า ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง
รวมทั้งสิ้น 3 ปี  
 

ดร.ณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย  ข้อมูลที่สอบถาม ทางหอการค้าจะนำไปประชาสัมพันธ์และตอบคำถามให้ 
ประธานหอการค้า   เพ่ือเกษตรกร การที่มีโรงเชือดที่ได้มาตรฐาน GMP เป็นสิ่งที่ดีและเกษตรกร 
กลุ่มจังหวัดฯ   ต้องการใบรับรอง GMP จากกรมปศุสัตว์ ขอสอบถามเพิ ่มเติมว่า ถ้าเราได้รับ

มาตรฐาน GMP แล้ว ถ้าส่งโคมาเชือดจะต้องมีมาตรฐานอะไรที่จะเข้ามาโรงชำแหละ 
หรือจะสามารถประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรเข้ามาใช้บริการเราได้หมดเลย 
 

รศ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย    จะต้องอยู่ภายใต้การเลี้ยงดูในฟาร์ม GAP สำนักงานปศุสัตว์เขต 3 เป็นผู้ดูแล 
อาจารย์ มหาวิทยาลัย  เรื ่อง มาตรฐานฟาร์มอยู่ โดยจะต้องมีนายสัตวแพทย์ หลักสูตรจบการศึกษา   6 ปี    

จากคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ เป็นสัตว์แพทย์ที่ดูแลสุขภาพ ตามฉีดวัคซีน พร้อมทั้งลง
นามรับรองการปลอดโรคก่อนส่งโคเข้าโรงเชือด แต่ขณะนี้ก็เป็นปัญหา บางฟาร์มไม่
มีการตรวจเลือดโคก่อนการชำแหละ บางฟาร์มไม่ต้องการความยุ่งยาก ซึ่งไม่เป็นไป
ตามมาตรฐาน เกษตรกรต้องการจะได้มาตรฐานสูงแต่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่
กำหนด หรือตามกรมปศุสัตว์กำหนด มทส. ได้จัดอบรม GAP ให้แล้ว เมื่อได้รับการ
อบรมเกษตรกรต้องนำไปปรับปรุงฟาร์ม อย่างน้อยก็ต้องเป็น GFM ก่อน แต่มีปัญหา
ที่ยังไม่มีนายสัตวแพทย์ที่จะตรวจโคทุกตัวที่จะส่งไปโรงเชือดนี้ ทางปศุสัตว์เขต 3   
ได้ประสานงานว่าจะทำอย่างไร จึงจะมีนายสัตวแพทย์ช่วยดูแลสุขภาพตรวจโรคก่อน
ส่งโรงเชือด ให้เป็นไปตามมาตรฐาน จึงต้องมีระบบสืบย้อนกลับ มหาวิทยาลัยมี
งบประมาณให้จำนวน 1 ล้านบาทสนับสนุน ทั ้ง ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และ 
ซอฟต์แวร์ (Software)  
 

ดร.ณัชอิสร์ ศรีสุขพรชัย  การที่จะมีมาตรฐานบุชเชอร์(Butcher) ที่ด ีทีม่ทส. ได้มีการจัดฝึกอบรม 
ประธานหอการค้า   ให้แก่เกษตรกร เป็นเรื่องที่ด ีสำหรับหอการค้าและภาคเอกชน จะขอประชาสัมพันธ์ 
กลุ่มจังหวัดฯ   และเชื่อมโยงโคที่มีคุณภาพสูงให้ได้รับผลตอบรับที่ดี ผมขอขอบคุณท่านอาจารย์

รังสรรค์เป็นอย่างยิ่ง แต่เกษตรกรมีความกังวลในเรื่องของราคาที่จะส่งโคมาเชือด 
ราคาอาจจะค่อนข้างสูง ทำให้ไม่นำโคมาใช้บริการโรงเชือด เป็นไปได้หรือไม่ที่จะลด
ต้นทุนส่วนนี้ให้กับเกษตรกร 

 
 
 /จากความเห็น …. 



15 
นายอนุชา อินทศร   จากความเห็นของท่านประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัด ฯ ประสงค์ให้ทาง มทส. 
หน.สนจ. นม.  หรือโรงเชือด นำข้อสังเกตในเรื่องของการพิจารณาลดต้นทุนกับเกษตรกรที่ต้องการจะ

เข้าร่วมโครงการโดยคำนึงถึงที่มาของการสร้างโรงเชือด ว่าส่วนหนึ่งก็มาจากรายได้หรือ
เงินที่เป็นของงบประมาณของทางราชการ ดังนั้น เรื่องของการลดต้นทุน หรือเพิ่มรายได้
ให้กับเกษตรกรได้มากขึ้น จึงเสนอให้ทาง มทส. รับข้อสังเกตนี้ไปด้วยนะครับ 

 
รศ.ดร.รังสรรค์ พาลพ่าย    จะนำเรียนผู้บริหารเพ่ือเสนอเรื่องลดต้นทุนการใช้บริการโรงเชือด มทส. ให้กับ 
อาจารย์ มหาวิทยาลัย เกษตรกรผู้เลี้ยงโคตอ่ไป 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ เรื่อง ติดตามความคืบหน้าการบริหารโรงเชือดตาม MOU         

ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุระนารีได้ทำร่วมกับผู้ประกอบการ  
 

3.4 เรื่อง การประชาสัมพันธ์งานในจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ ตั้งแต่ช่วง
เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน 2567 

      จังหวัดนครราชสีมา    
นายณรงชนนฐ์ ดีปู่        จังหวัดนครราชสีมา กำหนดจัดงานเบญจมาศบานในม่านหมอก จัดงาน 
ผู้แทน จังหวัด  ตั้งแต่วันที ่ 9-25 กุมภาพันธ์ 2567 บริเวณข้าง อบต.ไทยสามัคคี กิจกรรม  
นครราชสีมา  ภายในงาน ดังนี้ 

1. แปลงเบญจมาศหาลกหลายสายพันธุ์ 
2. การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP 
3. การจดทะเบียนสมรสกลางแปลงเบญจมาศ 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/วันที่ 25  …. 
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 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 เตรียมเดือดไปกับ “THAI FIGHT คาดเชือก 
พิมาย” มาร่วมสืบสานมวยคาดเชือก เยือนถิ่นยอดมวยไทยยักษ์สุข แล้วมาสนุกกับ
เหล่าขุนพลไทยไฟท์ นำทัพโดย แสนชัย, ป.ต.ท., เต็งหนึ่ง, น้องโอ, ไลอ้อน, เวโร, 
เขี้ยวเพชร, ปูซาน และคู่ชิง Thai Fight League รุ่น 71 กก. กิตติศักดิ์ ดวลเดือด 
วรจักรเล็ก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำหนดการจัดงานย่าโม 2567 พร้อมคอนเสิร์ต 12 คืน ร่วมฉลอง
ครบรอบสมโภชเมืองนครราชสีมา ปีนี้ครบรอบ 556 ปี กับงานประจำปียิ่งใหญ่อีก
ครั ้ง “งานฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี” หรือ “งานย่าโม” ประจำปี 
2567 ปีนี้กำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 23 มีนาคม – 3 เมษายน 2567 เป็น
เวลา 12 วัน 12 คืน กิจกรรมเด่นในงานพบกับ การรำลึกวีรกรรมของท้าวสุรนารี
ผ่านการแสดงแสงสีเสียง ร้านกาชาด จากเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา แสดง
และจำหน่าย OTOP และชมฟรีคอนเสิร์ตยิ่งใหญ่อลังการทุกค่ำคืน กับศิลปิน
มากมาย คอนเสิร์ตจัดที่ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 
23 มี.ค. – มนต์แคน แก่นคูณ + พลอย The Voice 
24 มี.ค. – Potato 
25 มี.ค. – Oat Pramote 
26 มี.ค. – Urboy TJ 
27 มี.ค. – YoungOhm 
28 มี.ค. – Taitosmith 
29 มี.ค. – มหาหิงค์ + ไทรถแห่ 
30 มี.ค. – (ส่วนราชการ) 
31 มี.ค. – (ส่วนราชการ) 
1 เม.ย. – Joey Boy 
2 เม.ย. – โจอี้ ภูวศิษฐ์ + บาส สิทธิชัย 
3 เม.ย. – Silly Fools 
 /งานสดุดี …. 
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งานสดุดีวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์  ยังไม่ได้ระบุวันจัดงาน อยู ่ในห้วงเดือน

มีนาคม 2567 โดยจะจัดที ่ลานอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ ่งส ัมฤทธิ ์ อ.พิมาย             
จ.นครราชสีมา กิจกรรมภายในงาน ดังนี้ 

1. ประกวดการทำอาหารพื้นเมือง  
2. การแสดงและจำหน่าย OTOP 
3. การออกร้านทางการเกษตร และสินค้าชุมชนในพื้นท่ี 
4. การประกวดผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ในพ้ืนที่ 
 

งานประเพณีสงกรานต์ของจังหวัดนครราชสีมา  เป็นอีกหนึ ่งในงาน
สงกรานต์ที่จัดได้ยิ่งใหญ่และสนุกสนาน โดยงานสงกรานต์โคราชจะจัดในช่วงวันที่ 
13 – 15 เมษายน ของทุกปี ณ จังหวัดนครราชสีมา บริเวณลานกิจกรรมอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารี หรือที่คนโคราชเรียก ลานย่าโม  ในงานประเพณีสงกรานต์โคราชนี้
นักท่องเที่ยวจะได้พบกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมายตลอด 3 วัน กิจกรรมภายในงาน     

1. การประกวดขบวนแห่รถสงกรานต์  
2. พิธีทำบุญตักบาตรเช้า  
3. พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่  
4. การละเล่นพ้ืนเมือง  
5. การแสดงดนตรีของศิลปิน  
6. การละเล่นน้ำสงกรานต์แบบไทย ๆ 
 /จังหวัดชัยภูมิ  …. 



18 
         จังหวัดชัยภูม ิ  
นายนพรัตน์ แก้วสิงห์      จังหวัดชัยภูมิ ขอเชิญชวนร่วมงาน “เทศกาลท่องเที่ยวทุ่งบัวแดง” โดยมีกำหนด 
ผู้แทน จังหวัดชัยภูมิ เปิดงานในวันที่ 28 มีนาคม 2567 ณ บ้านมะเกลือ ตำบลบ้านกอก อำเภอจัตุรัส  

จังหวัดชัยภูมิ โดยทุ่งบัวแดงเป็นส่วนหนึ่งของบึงละหานที่มีพื้นที่ประมาณ 500 ไร่ 
ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดชัยภูมิ ดอกบัวแดงจะบานสะพรั่ง
สวยงาม และมีกิจกรรมน่าสนใจ เช่นการล่องเรือชมทุ่งบัวแดง ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่
บ้านมะเกลือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  จังหวัดบุรีรัมย ์
นายฉัตรชัยพัฒน์ สาระรัมย์      จังหวัดบุรีรัมย์กำหนดจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2567 ประธานสภา
อุตสาหกรรม   ณ อุทยานประว ัต ิศาสตร ์เขาพนมรุ ้ง อำเภอเฉล ิมพระเกียรต ิ จ ังหว ัดบุร ีร ัมย์            
ท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์    มีกิจกรรมประกอบด้วย พิธีบวงสรวงมหาเทพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิต ณ เขาพนมรุ้ง ขบวน 

อัญเชิญพระศิวะมหาเทพ ขบวนสัตว์พาหนะเทพผู้พิทักษ์ประจำทิศทั้ง 10 ทิศ ขบวน
เสด็จพระนางภูปตินทรลักษมีเทวี ขบวนแห่สักการะ “น้อมจิตบังคม  พนมรุ้งนาฏการ” 
จากนางรำทั้ง 23 อำเภอ ที่บรรจงแต่งกายด้วยชุดที่สวยงามร่วมขบวนการแสดง พร้อมทั้ง
มีการแสดง แสง สี เสียง กิจกรรมโฮปบายดินเนอร์ ตลาดอารยธรรมวนัมรุง ผลิตภัณฑ์    
โอทอป ตลาดสินค้าโบราณของพ้ืนบ้าน อาหารพ้ืนถิ่นของชาวจังหวัดบุรีรัมย์ ฯลฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/เตรียมกาย …. 
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เตรียมกายใจให้สะอาดบริสุทธิ์ ปฏิบัติบูชาด้วยการเดินขึ ้นเขาไปยัง

เทวาลัยอายุกว่าพันปี ที่ตั้งตระหง่านบนยอดกูเขาไฟ เป็นการถวายศรัทธาบูชาพระ
ศิวะเทพเจ้าสูงสุดในศาสนามพราหมณ์-ฮินดู ลัทธิใศวนิกาย และเริ่มขอพรจาก      
สิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลแก่ชีวิต 

- ศิวลึงค์ การมาขอพรกับศิวลึงค์เชื่อว่าเป็นการขอพรต่อองค์พระศิวะ
เทพเจ้าสูงสุดผู้สามารถประทานพรได้ทุกสรรพสิ่ง 

- ดอกบัวแปลกลีบ เปรียบเสมือนการขอพรต่อเทพประจำทิศ ทั ้ง 8      
ใหช้่วยปกป้องภัย อันตรายจากทุกช่องทาง ทุกสารทิต 

- ท้าวกุเวร หรือท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพประจำทิศเหนือและเทพเจ้า
แห่งความมั่งดั่งร่ำรวย การขอพรสักการะกับท้าวกุเวร จึงชื่อว่าจะช่วยเสริมมงคล   
ในด้านการเงิน โชคลาภ และเสริมบารมีความม่ังคัง่ร่ำรวย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/จังหวัดสุรินทร์ ... 
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จังหวัดสุรินทร์ 
วันที่ 16 - 25 กุมภาพันธ์ 2567 งานเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 

11 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 10 วัน 10 คืน 
การจัดงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 11 มีเนื้อหาที่มีความหลากหลาย
ด้านเกษตรและเทคโนโลยี สามารถรวบรวมบุคคลหลายภาคส่วนมาร่วมเป็น
คณะทำงานเข้าด้วยกัน ทั้งคณาจารย์ นักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร ผู้นำ
ชุมชน รวมถึงภาครัฐและเอกชน เป็นการเปิดโอกาสและเป็นแนวทางให้นักศึกษา 
คณาจารย์ของคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ
ใหม่ๆ และส่งเสริมให้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากฝีมือนักศึกษา กลุ่มเกษตรกร 
ชุมชน ภายในจังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีวัตถุประสงค์การจัด
โครงการเพื ่อส ่งเสริมการขับเคลื ่อน Cluster เกษตรอินทรีย ์ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เพื่อฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เผยแพร่ความรู้ และให้บริการทาง
วิชาการด้านเกษตรและเทคโนโลยีสู ่ชุมชน เพื ่อส่งเสริมและกระตุ ้นให้เยาวชน 
นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เห็นความสำคัญของการเกษตรในประเทศไทย 
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทักษะนักศึกษาในการให้บริการทางด้านวิชาชีพ เพื่อเผยแพร่
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาด้านการเกษตรแก่ประชาชน และผู้สนใจ และเพื่อเผยแพร่
ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ของคณาจารย์ นักศึกษาและนักเรียน ภายในงาน
มีการจัดนิทรรศการโครงการสนองพระราชดำริ นิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการเกษตร งานฟาร์มนักศึกษา การอบรม การเสวนา การสาธิต การบรรยาย
พิเศษ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดมหกรรมดนตรี สินค้าเครื่องจักรกลทาง
การเกษตร ยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และการออกร้านจำหน่ายสินค้าและ
บริการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/วันที่ 13 ... 
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วันที่ 13 มีนาคม 2567 วันช้างไทย ณ โครงการโลกของช้าง ศูนย์

คชศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ต.กระโพ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ พบกับ
กิจกรรม 

- การประกอบพิธีเซ่นศาลปะกำ  
- พิธีบวงสรวงพระพิฆเนศวร 
- พิธีสวดทักษิณานุปทาน อุทิศส่วนกุศลให้หมอช้างควาญช้าง ช้างที่ล่วงลับ  
- การเลี้ยงอาหารช้างที่ยิ่งใหญ่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 8 - 9 เมษายน 2567  
8 เมษายน 2567 -งานไผทสมันต์รันนิ่ง 
9 เมษายน 2567 งานประเพณีข้ึนเขาสวาย ประจำปี 2567 ณ 

บริเวณวนอุทยานพนมสวาย อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขา
สวาย 9 สิ่ง ประกอบด้วยด้วย  

1) เคาะระฆัง 1,080 ใบ       
    2) กราบไหว้พระใหญ่ หรือ พระพุทธสุรินทรมงคล   

3) รอยพระพุทธบาทจำลอง       
4) อัฐิหลวงปู่ดูลย์ อตุโล       
5) พระพุทธรูปองค์ดำ 
6) ปราสาทหินพนมสวาย 

    7) ศาลเจ้าแม่กวนอิม 
    8) เต่าหินศักดิ์สิทธิ์ 
    9) สระน้ำศักดิ์สิทธิ์ 

ซึ่งหากใครได้ขึ้นไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครบทั้งหมด เป็นการเสริมสิริ
มงคลชีวิตได้เป็นอย่างดีงานแสดง แสง สี เสียงตำนานคนเลี้ยงช้าง และงาน
มหาสงกรานต์ช้าง ประจำปี 2567 

 
 
 /วันที่ 10 ... 
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วันที่ 10 เมษายน 2567  แถลงข่าวการจัดงาน  ขวบนแห่ 6 เมือง

โบราณ และ พิธีเปิดเทศกาลอาหาร Street Foods และของดีจังหวัดสุรินทร์
(SURIN BEST) 

วันที่ 11 - 12 เมษายน 2567 
-การออกร้านอาหาร Street Foods และของดีจังหวัดสุรินทร์(SURIN BEST) 
- ชมและถ่ายภาพเช็คอินอุโมงค์ไฟ อุโมงค์น้ำ  
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม  
-งานแสดง แสง สี เสียงตำนานคนเลี้ยงช้าง 

/วันที่ 13 ... 



23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันที่ 13 เมษายน 2567 
- พิธีเปิดงานมหาสงกรานต์ช้าง 
-การออกร้านอาหาร Street Foods และของดีจังหวัดสุรินทร์ (SURIN BEST) 
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม 
- ชมและถ่ายภาพเช็คอินอุโมงค์ไฟ อุโมงค์น้ำ 
- งานแสดง แสง สี เสียงตำนานคนเลี้ยงช้าง และงานมหาสงกรานต์ช้าง 

ประจำปี 2567 
 

/วันที่ 14 .... 
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วันที่ 14- 15 เมษายน 2567 
- งานมหาสงกรานต์ช้าง 
-การออกร้านอาหาร Street Foods และของดีจังหวัดสุรินทร์ (SURIN BEST) 
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม 
- ชมและถ่ายภาพเช็คอินอุโมงค์ไฟ อุโมงค์น้ำ 
 
ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. – 3 มี.ค. 2567  

นางเยาวลักษณ์ เรืองไพศาล กรมการพัฒนาชุมชนได้รวบรวมสุดยอดงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่า มรดก 
พัฒนาการจังหวัด สร.  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ล้ำค่าจากชุมชน มาพร้อมกับสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP 

จากทั่วประเทศ ยกมาไว้ในงานเดียว ซึ่งจะจัดงานจำนวน 4 ครั้ง ในพ้ืนที่ 4 จังหวัด 
ได้แก่ จ.สุรินทร์, นครสวรรค์,กระบี่ และสุโขทัย โดยมีกำหนดเวลาและสถานที่จัด
งาน ครั้งที่ 1 ณ จ.สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 26 ก.พ. – 3 มี.ค.67 ณ สนามแสดงช้าง 
ต.นอกเมือง อ.เมืองสุร ินทร์ โดยการจัดงานครั ้งนี ้  เพื ่อส ่งเสริม สนับสนุน             
เพิ่มศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์
ความรู้ และการส่งเสริมช่องทางการตลาดจากระดับท้องถิ่น ชุมชน สู่ตลาดระดับภาค 
โดยในปีนี้จัดขึ้นในแนวคิด “SHOP POWER ฟินเวอร์ทั่วไทย” แสดงถึงพลังแห่ง
การช้อป การจับจ่ายใช้สอยผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ช่วยสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับ
ผู้ซื ้อและผู้ประกอบการทั่วประเทศ อีกทั้งการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ 
OTOP ครั้งนี้ ยังช่วยสร้างโอกาสในการเรียนรู้และเพิ่มทักษะให้กับผู้ประกอบการ 
OTOP ตามนโยบายรัฐบาลที่มีการส่งเสริมและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง 
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนและส่งเสริมช่องทางการตลาดให้มากขึ้นการ
จัดงาน OTOP ภูมิภาค ในครั้งนี้จัดขึ้นภายในเต็นท์โดมขนาดใหญ่ติดแอร์ โดยการ
นำผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นจากทั่วประเทศ มารวมไว้ที่เดียว ซึ่งจะสร้าง
ความเพลินเพลินใจให้กับผู ้มาร่วมงานในการช้อป ชม ชิม อย่างมีความสุขและ
ประทับใจไปกับกิจกรรมต่างๆ ที ่น่าสนใจมากมายกว่า 300 ราย ไม่ว่าจะเป็น
ผลิตภัณฑ์ OTOP จาก 5 ประเภท ได้แก่ อาหาร, เครื่องดื่ม, ผ้า เครื่องแต่งกาย, 
ของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก, และสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร รวมไปถึงอาหารชวนชิม
ที่มีชื่อเสียงของแต่ละจังหวัดที่ผ่านการันตีว่าเป็นสุดยอดอาหารชวนชิม การสาธิต
และแสดงกระบวนการพัฒนาภูม ิป ัญญาท้องถิ ่น การแสดงศิลปว ัฒนธรรม            
มินิคอนเสิร์ตของศิลปินนักร้อง และไฮไลท์พิเศษกับการแสดงพิธีเปิดที่นำความเป็น
เอกลักษณ์ของแต่ละจังหวัดมาสร้างสรรค์ 

 
นางศรีสุภรณ์ ชมศรีหาราชพร วันนี้ขอประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์  
ผอ.ททท.สร. ได ้จ ัดทำร ่วมก ับพันธม ิตร  สมาคมส ่งเสร ิมการท ่องเท ี ่ยวจ ังหว ัดส ุร ินทร์                  

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ ศูนย์คชศึกษาจังหวัดสุรินทร์ และองค์การส่งเสริม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เราจะนำเสนอในเรื ่องของ Travel route surin 
เส้นทางการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ ขอนำเสนอเส้นทางการท่องเที่ยวเส้นทางที่ 1 
วิถีคนวิธีช้าง เน้นให้ ททท.มีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวและเพ่ิมประสบการณ์ในการ
ท่องเที่ยว แพ็คเกจสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวสัมผัสวิถีคน วิถีช้าง จังหวัดสุรินทร์ 
โดยการท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทย(ททท) สำนักงานสุรินทร์ ร่วมกับโครงการ        
คชอาณาจักร จังหวัดสุรินทน์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สามารถติดต่อมาท่ี  

/ททท.สร..... 



25 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ททท.สร. ราคาคนละ 350/คน จำนวน 4 ท่านขึ้นไป จะมีกิจกรรมต่างๆทั้งหมด 6 
ฐานกิจกรรมสัมผัสประสบการณ์ “วิถีช้าง วิถีคนสุรินทร์” เรียนรู้ชีวิตความเป็นอยู่
ระหว่างคนชาวกูย เริ่มตั้งแต่ไหว้มูพระครูปะกำ เรียนรู้วิถีช้างว่าช้างกินอะไร และ  
ไปสายมูกับช้าง กลุ่มนี้จะเน้นนักท่องเที่ยวในกลุ่มนักเรียน นักศึกษาคนที่ศึกษา      
ดูงาน มีกิจกรรที่ร่วมกับจังหวัดบุรีรัมย์  คือกิจกรรม “พระอาทิตย์ขึ ้นดูนกพระ
อาทิตย์ตกดูช้าง” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เส้นทางที่ 2 เส้นทางเสริมมงคลในเมืองช้างนั่งรถราง ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ นั่งรถราง

เสริมมงคลเมืองช้าง ไหว้สิ ่งศักสิทธิ ์เสริมสิร ิมงคล สำเร็จ สุข สมหวัง มั ่งมี             
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
จังหวัดสุรินทร์ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสุรินทร์ ชุมชนดองกะเม็ด และ

/พันธมิตร ..... 
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พันธมิตรทางการท่องเที่ยวสุรินทร์  เปิดให้บริการทุกวันเสาร์ - อาทิตย์ วันละ 2 
รอบค่าบริการท่านละ 98 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 เส้นทางท่ี 3 เที่ยวสองช่องท่องสองแผ่นดิน เชื่อมโยงประเทศ - กัมพูชา ช่องจอม 

(สุรินทร์) - อัลลองเวง(กัมพูชา) -ช่องสะงำ (ศรีสะเกษ) เพ่ือเชื่อมความ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยว เดือนมีนาคม - เมษายน 2567 วันช้างไทย 

เชิญชวนร่วมกิจกรรม การบวงสรวจองค์พระครูปะกำองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ในวันที่ 
13 มีนาคม 2567 ณ โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์  

 
 
 

/ท่านสามารถ ..... 
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  ท่านสามารถมาท่องเที่ยวได้  ไม่ว่าจะเป็นสายมู สายกิน สายท่องเที่ยว   

สายคาเฟ่ ที่นี้ สุขทุกทีที่เที่ยวสุรินทร์ สุดท้ายนี้ขอฝากการท่องเที่ยวเที่ยวจังหวัด 
สุรินทร์ไว้ด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะ 

   
มติที่ประชุม   รับทราบ  เรื่อง การประชาสัมพันธ์งานในจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ ตั้งแต่ช่วง 

เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน 2567 ตามท่ีจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ เสนอ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง เพื่อพิจารณา การเสนอขอรับการสนับสนุนของคณะกรรมการ กรอ. 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนล่าง 1  

  
นายอนุชา อินทศร  กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งผลการพิจารณาเห็นว่ากลไก กรอ.จังหวัด/กรอ.
หน.สนจ.นม.  กลุ่มจังหวัด มีความสำคัญต่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในระดับพื้นที่  

โดยทำหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัด/หัวหน้ากลุ่มจังหวัด ในการ
พิจารณาและเสนอมาตรการด้านเศรษฐกิจ ผ่านการประสานความร่วมมือกับภาครัฐ 
ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ดังนั้น เพื่อให้   
การขับเคลื่อน กรอ.จังหวัด/กรอ.กลุ่มจังหวัดสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างเต็มศักยภาพ กระทรวงมหาดไทยแจ้ง
แนวทาง การขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
เพื ่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัด/กลุ ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2567 ดังนี้ 

1. จ ัดประช ุม กรอ.จ ังหว ัด/กล ุ ่มจ ังหว ัด อย ่างสม่ำเสมอ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 โดยให้จัดประชุมอย่างน้อย 2 
เดือน/ครั้ง และรายงานผลให้กระทรวงมหาดไทยทราบโดยใช้การบูรณาการและ
สร้างความร่วมมือกับ 7 ภาคีเครือข่าย ได้แก่ ภาคประชาชน ภาคศาสนา 
ภาคเอกชน ภาคสื่อมวลชน ภาคประชาสังคม และภาครัฐ ประกอบกับแนวคิด    

/การปฏิบัติ ..... 
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การปฏิบัติงานในรูปแบบ Chang for Good เพื ่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน 

2. กลั ่นกรอง/ตรวจสอบ ประเด็นที ่หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน        
ได้เสนอขอให้พิจารณาสนับสนุนจากหน่วยงานส่วนกลางว่าประเด็นดังกล่าว          
อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานใด หรือไม่ และมีข้อชัดเจนหรือ      
มีความเป็นไปได้ในการดำเนินการหรือไม่ อย่างไร ก่อนนำเสนอให้ที่ประชุม กรอ.
จังหวัด/กรอ.กลุ่มจังหวัด พิจารณาในการประชุมทุกครั้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่มีประเด็นจะ
ขอรับการสนับสนุนข้อมูลหรือข้อเสนอแนะ สามารถทำหนังสือเรียนเชิญผู้แทน
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะฝ่ายเลขานุการฯ 
กรอ.ส่วนกลาง เข้าร่วมประชุมได้โดยตรง 

3. จัดเตรียมข้อมูลเช ิงพื ้นที ่ กรณีข้อเสนอขอรับการสนับสนุนที ่มี           
ความซับซ้อน ไม่ชัดเจนหรืออยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องหลาย
หน่วยงาน กระทรวงมหาดไทยอาจพิจารณาเชิญจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประชุมหารือ
เป็นกรณีเฉพาะ หรือลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่    
เพ่ือเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของ กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

4. จัดเตรียมข้อโครงการ/แผนงานที่สอดคล้องกับทิศทาง เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้เป็นข้อมูลปัจจุบันและครอบคลุม    
ทุกด้าน เพื ่อประกอบการพิจารณาเสนอนายกรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอก
สถานที ่ ซึ ่งอาจจะมีกำหนดการประชุมในพื ้นที ่รวมถึงให้ติดตามข้อสั ่งการ/          
มติรัฐมนตรีจากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่โดยบรรจุไว้
ในวาระการประชุม กรอ.จังหวัด/กรอ.กลุ ่มจังหวัด และประสานหน่วยงาน
รับผิดชอบในพื้นที่(Function) เพื่อรายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุม กรอ.จังหวัด/
กรอ.กลุ่มจังหวัด คณะกรรมการ กรอ. ในกลุ่มจังหวัดฯเรียนเชิญท่านเสนอประเด็น
หรือความคิดเห็นครับ 

 
นายพงศ์วราวุฒิ หมื่นยุทธ  จังหวัดนครราชสีมาได้เตรียมไว้ 3 ประเด็น เพ่ือนำเสนอนายกรัฐมนตรี  
ผู้แทน มหาวิทยาลัย ขณะนี้ได้มกีารสร้างความเข้าใจในด้านสภาอุตสาหกรรม โดยเรือ่งแรก จะเสนอเพ่ือจัดตั้ง 
เทคโนโลยีสุรนารี หอประชุมขนาดใหญ่ในเขตนครชัยบุรินทร์ ซึ ่งตอนนี้กำลังยืนข้อเสนออยู่ระหว่าง    

การคัดเลือกสถานที่ ว่าจะตั้งแห่งใด เรื ่องที่ 2 เรื่องการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจ
พิเศษนครราชสีมา ภายใต้พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ 
NeEC ก็น่าจะเป็นอีกเรื่องหนึ่งจากท่ีมีการประชุมร่วมกับรัฐมนตรี ก็จะกลายเป็นมติ
ทีจ่งัหวัดนครราชสีมาต้องเสนอเข้าไป ทางหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมก็ได้มีการ
หารือกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ท่านสุรพันธ์ ศิลปสุวรรณ เรื่องดังกล่าว ใน
ภาพรวมว่าจะมีการขับเคลื่อนอย่างไร อีกประการที่จะสามารถขับเคลื่อน NeEC ได้
ให้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนำร่องก่อน คือเรื่องของอุตสาหกรรมอาหาร เพ่ือเป็นการ
ต่อยอดโดย มทส.มี โรงเชือดมาตรฐาน และอุตสาหกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง เรื่องที่ 3 
คือ ศูนย์ประสานงานอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร หรืออาหารมูลค่าสูง จะเป็นจุดที่
สามารถทำให้ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม สร้างรายได้สูง สภาหอการค้า 
และสภาอุตสาหกรรม ด้วยครับ 

 
 

/นายจีรวัฒน์ ..... 



29 
นายจีรวัฒน์ ศิริวิกุล  เรียนที่ประชุม ทางหอกาค้าได้ผลักดัน Dry Port KORAT ให้กลุ่มจังหวัด 
เลขาธิการหอการค้า ขณะนี้อยู่ในช่วงของการพิจารณาพ้ืนที่โครงการจัดตั้งท่าเรือบก 
กลุ่มจังหวัด ฯ นครราชสีมา อยู่ 3 พื้นที่ (1) บ้านทับม้า ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ที่มีเนื้อที่ 

1,500 ไร่  (2) ตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา มีเนื้อที่ 2,900 ไร่ 
และ (3) ตำบลหนองไข่น้ำ ต.หนองไข่น้ำ อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา เสนอให้มีการ
ผลักดัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
นายอนุชา อินทศร  จังหวัดนครราชสีมาได้เตรียมยื่นข้อเสนอไว้อยู่ 4 เรื่องนะครับ จังหวัดอ่ืนมี 
หน.สนจ.นม. ข้อเสนอหรือไม่ไหมครับ เรียนเชิญครับท่านหาที่ประชุมมีความคิดริเริ่มใหม่หรือแนว

ทางการขับเคลื่อนที่จะเสนอในที่ประชุมหรือไม ่หากยังไม่มีในวาระพิจารณาของเรา
ตอนนี้เราก็มีข้อมูล อยู่ 4 ประเด็น ดังนี้ นะครับ 

  1. การจัดตั้งหอประชุมขนาดใหญ่ ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือว่า 
MICE City ปัจจุบันนี้ก็ได้มีการขับเคลื่อนและได้สืบหาข้อมูลจากสภาอุตสาหกรรม 
ในภาคธุรกิจ และก็กำลังหาสถานที่ ท้ายสุดจะนำเสนอตามขั้นตอนของราชการ
ต่อไป 

  2. เขตเศษฐกิจพิเศษ อยากให้ได้ไปถึง EEC ก็ดี ผมย้ายมาทางจังหวัดชลบุรี
กับจังหวัดฉะเชิงเทรา การขับเคลื่อนทางโน้นโดยมีเม็ดเงินจากทางภาครัฐมาลงทุน
จำนวนมาก และได้มีการเชิญชวนนักท่องเที่ยว นักลงทุนจากต่างประเทศ เพ่ือให้เรา
ได้เม็ดเงินเพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่ ตลอดจนอาชีพและรายได้ของผู้ที่มาลงทุน ก็จะเป็นข้อดีครับ 

  3. ศูนย์ประสานงานอุตสาหกรรมอาหารครบวงจร หรืออุตาสาหกรรม
อาหารคุณภาพสูง 

  4. Dry Port จังหวัดนครราชสีมาก็มีความต้องการการขนส่งทางบกขนาดใหญ่
และก็มีปลายทางไปที่ แหลมฉบัง หรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ว่าจำเป็นต้องหาพื้นที่
ขนาดใหญ่ เพ่ือจะทำ Dry Port สุดท้ายก็จะติด ในเรื่องของการเวนคืนที่ดิน ในเรื่องของ
ผู้ประกอบอาชีพที่มีอยู่ในพื้นที่นั้น เพราะฉะนั้น ในที่ประชุมกรอ.กลุ่มจังหวัดฯ ของเรา 
เพื่อพิจารณาและรับทราบข้อมูล อย่างน้อง 4 ประเด็นที่ผมได้นำเสนอในที่ประชุม       
จึงอยากให้ทุกจังหวัดได้เตรียมความพร้อมจัดหาโครงการ/แผนงาน เพื ่อเตรียม
ประกอบการเสนอการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) 
ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ต่อไป 

/มติที่ประชุม ..... 
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(ลงช่ือ)                                         ผู้จดบันทึก 
 
             (นางสาวณัฐวรรณ  ดีเจริญ) 
       เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

(ลงช่ือ)                                                ผู้ตรวจรายงาน ฯ 
 
             (นางสาวอิสริยา เคียงวิมลรตัน์) 
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  

 
มติที่ประชุม  เห็นชอบ การการเตรียมความพร้อมยื ่นข้อเสนอโครงการ/แผนงาน

ประกอบการเสนอการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่    
(ครม.สัญจร) ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ   
    - ไม่มี- 
 
ปิดประชุม  เวลา 15.30 น.  
 

 
 
 

 

 
 



แบบ กรอ. 1 
 

 แบบรายงานสรุปสาระสำคัญการประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
ครั้งที่ 3/2567  

ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. เปน็ต้นไป 
ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 
ที ่ เรื่องท่ีประชุม สรุปสาระสำคัญ (โดยย่อ) มติที่ประชุม 
 

1 
 
 

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 
2/2567) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 
2566 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ 
ชั้น 3 ศาลากลาง จังหวัดนครราชสีมา ตำบล
ในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 

          ตรวจสอบรายงานการประชุมเมื่อคราว
ก่อนและรับรองรายงานการประชุม 

รับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 2/2567) 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 
ธันวาคม 2566 

 
2 
 
 

เรื่อง เพ่ือทราบ  
         ข้อเสนอขอรับการสนับสนุนของ
คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน      
เพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1    
ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันวันที่ 20 กันยายน 
2566 
 

 
ตามมติขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ในประเด็นขอรับการสนับสนุน
การศึกษาความเหมาะสมโครงการวงแหวนน้ำ
เลี่ยงเมืองชัยภูมิ ซึ่งกระทรวง มหาดไทยได้ส่งเรื่อง
ต่อไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือ
พิจารณาข้อเสนอดังกล่าวแล้ว 

 
รับทราบ 

3           เรื่อง ข้อมูลการยกระดับเมืองและ
การกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
ระดับกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก        
เฉียงเหนือตอนล่าง 1 
 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
ได้จัดประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 
2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ     
ปริสุทฺโธ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา 
และผ่านระบบ Webex โดยมีนายวิจิตร กิจวิรัตน์ 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธาน
การประชุม ซึ่งมีผลการประชุม และไดจ้ัดทำข้อมูล
เสนอกระทรวงมหาดไทยแล้ว 
 

รับทราบ 

4 
 
 

          เรื่อง ติดตามความคืบหน้าการ
บริหารโรงเชือดตาม MOU ที่มหาวิทยาลัย 
เทคโนโลยีสุรนารีได้ทำร่วมกับ
ผู้ประกอบการ 
 

     โรงชำแหละตัดแต่งเนื้อโควากิวมาตรฐาน 
GMP ฮาราล เพ่ือการส่งออกได้รับงบประมาณ
ในการวิจัยจากสำนักงบประมาณ ภายใต้แผน
บู ร ณ า ก า ร ภ า ค ต ะ วั น อ อ ก เฉี ย ง เห นื อ
ปีงบประมาณ 2562 ได้รับงบประมาณเมื่อปี 
พ.ศ. 2562 ทำ e-bidding และมีสถานะการ 

Covid เกิดปัญหาการก่อสร้าง คนงานถูกหยุด
การก่อสร้างเป็นระยะๆ ทำให้การก่อสร้างล่าช้า
ไปปีกว่า กว่าจะเสร็จก็ปลายปี  พ.ศ. 2565    
แ ต่ ยั ง ไม่ ส า ม า ร ถ ด ำ เนิ น ก า ร ได้  เพ ร า ะ

รบัทราบ 



แบบ กรอ. 1 
 

ที ่ เรื่องท่ีประชุม สรุปสาระสำคัญ (โดยย่อ) มติที่ประชุม 
งบประมาณไม่พอที่จะทำรั้วและทำถนนรอบให้
เป็นไปตามมาตรฐานของจังหวัด เลยต้องนำ
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยมาสมทบอีก 2.5 
ล้านบาท เพ่ือที่จะสร้างรั้วให้ได้ตามมาตรฐาน และ
ถนนรอบ จึงทำให้เปิดบริการล่าช้า ปัจจุบันเปิด
ให้บริการมาแล้ว 6 เดือน 
            

5 
 
 

          เรื่อง  การประชาสัมพันธ์งานใน
จังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ ตั้งแต่ช่วงเดือน
กุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน 2567 
 

    ประชาสัมพันธ์งานในจังหวัดในกลุ่มจังหวัดฯ 
ตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เดือนเมษายน 2567 
ตามที่จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ
จังหวัดสุรินทร์ เสนอ 

รับทราบ 

6 เรื่อง เพ่ือพิจารณา 
         การเสนอขอรับการสนับสนุนของ
คณะกรรมการ กรอ. กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนล่าง 1 
 
 

 
     การการเตรียมความพร้อมยื่ น ข้อ เสนอ
โครงการ/แผนงานประกอบการเสนอการประชุม
คณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่     
(ครม.สัญจร) ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก     
เฉียงเหนือตอนล่าง 1 
 

 
เห็นชอบ 

7 เรื่อง อ่ืนๆ 
 

- ไม่มี รับทราบ 

 
 

หมายเหตุ : 1. ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด รายงานตามแบบ กรอ. 1 ภายหลังการประชุม กรอ.จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ทุกเดือน  
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